

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /GDĐT  
V/v thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU  
ngày 19/2/2024 “Tăng cường sự lãnh đạo  
của cấp uỷ Đảng về xây dựng người Hà Nội  
thanh lịch, văn minh đến năm 2025”

Nam Từ Liêm, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS;
- Chủ cơ sở lớp mầm non độc lập trên địa bàn quận.

Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 26/6/2024 của UBND quận Nam Từ Liêm về Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/02/2024 của Ban Thường vụ Thành uỷ “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025”,

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đề nghị các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện những nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh về vai trò, vị trí của văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”. Người Hà Nội phát triển toàn diện “Hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh” tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam;

Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sự hiểu biết, tự hào, tôn vinh lịch sử và văn hóa dân tộc.

Tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ; Bảo đảm quyền hưởng thụ và sáng tạo văn hóa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, đặc biệt là học sinh toàn ngành. Phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người. Nâng cao thể lực, tầm vóc cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh gắn với giáo dục thể chất, với tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện theo các sự kiện văn hoá trong năm. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong nhà trường về các nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Lựa chọn các nội dung nhiệm vụ để triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Xây dựng và phát huy hiệu quả

“Văn hóa trên môi trường số”, khai thác tốt các giá trị truyền thống, hướng tới mục tiêu xây dựng “*Công dân số*”, “*Công dân toàn cầu*”, người Nam Từ Liêm có lối sống tôn trọng, chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định của địa phương; tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, cái tích cực và cao thượng; nhân rộng các giá trị nhân văn cao đẹp của Quận, Thủ đô và Đất nước.

Duy trì và nâng cao hiệu quả xây dựng xã hội học tập theo Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/11/2023 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phát triển, nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao học đường. Duy trì phong trào “*Mỗi người dân thường xuyên luyện tập 01 môn thể thao tự chọn*”. Tổ chức tốt chương trình thể thao chính khóa và ngoại khóa, rèn luyện sức khỏe, tham gia hội thi thể thao các ngành, các cấp tổ chức.

3. Xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của mọi thành viên trong nhà trường, cơ sở giáo dục tạo sự lan tỏa với cộng đồng xã hội, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025*” gắn với quy tắc ứng xử; đẩy mạnh thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở, phát huy tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân tại đơn vị và trong cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật tại nơi làm việc, nhất là pháp luật lao động, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, các quy định, chuẩn mực về văn hóa công sở, văn hóa công vụ và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng; lan tỏa mạnh mẽ các nội dung lành mạnh, tích cực, “*thông tin tốt, câu chuyện đẹp*”, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, độc.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu: “*Lao động giỏi, lao động sáng tạo*”, “*Cán bộ công chức, viên chức nói không với tiêu cực*”, “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*”, “*Giỏi việc nước, đảm việc nhà*”.

4. Nâng cao chất lượng việc xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường, ý thức chấp hành, tôn trọng kỷ cương, pháp luật và trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh bằng các hành động, các mô hình thiết thực để bảo vệ môi trường sinh thái “*Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp*”; duy trì phong trào tổng vệ sinh trường, lớp hàng tuần; bảo vệ và tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh...

5. Gương mẫu thực hành văn hóa lãnh đạo, quản lý, văn hóa liêm chính để mỗi cán bộ quản lý đặc biệt là người đứng đầu cơ sở trở thành tấm gương chuẩn mực trong văn hóa ứng xử, phát ngôn, giao tiếp tại công sở và nơi công cộng.

Thực hiện xây dựng môi trường văn hóa công sở đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nhân văn; thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở; Đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương trong giao tiếp, ứng xử, góp phần lan tỏa các giá trị thanh lịch, văn minh của người Hà Nội đến với tập thể; thực hiện tốt nếp sống văn hóa nơi công sở.

6. Xây dựng các mô hình phối hợp hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục nhân cách, văn hóa ứng xử cho học sinh; tôn vinh gương hiếu học, thực hiện tốt chương trình khuyến học, khuyến tài. Xây dựng văn hóa học đường, mô hình văn hóa ứng xử trong trường học phù hợp với từng cấp học, từng độ tuổi đáp ứng yêu cầu xây dựng con người văn hóa, phát triển toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ.

Thực hiện hiệu quả, linh hoạt việc lồng ghép giáo dục kiến thức pháp luật vào các môn học, các hoạt động giáo dục ngoại khóa phù hợp với độ tuổi, cấp học; nhân rộng những mô hình trong giáo dục để tạo nên môi trường học tập thực sự an toàn, văn hóa góp phần giáo dục hình thành hệ giá trị tốt đẹp cho học sinh.

Duy trì chế độ giao ban định kỳ hằng quý đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Báo cáo định kỳ gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp theo quy định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, chủ cơ sở giáo dục trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Bùi Ngọc Kính**